



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แผน'ตร.น้ำ-ปคม.'ลอยกระทงป้องกัน'เหตุร้าย-เสียชีวิต

1 กระทงต่อ 1 ครอบครัวบุญหนุนส่งให้สุขใจ, 1 คู่ 1 กระทง รักยืนยงไม่หลงทาง, 1 แก๊ง 1 กระทงรักกันมั่นคงตลอดไป" มอตโต้โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทง น้ำใส ไร้มลพิษ" ส่วน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับการจำหน่ายและเล่นประทัด ตลอดจน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์เรื่องการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ รวมถึงหัวใจสำคัญคือ การรณรงค์ให้เด็กสาวรักนวลสงวนตัว

ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นเฉพาะผู้ที่มีแฟนหรือคนรักกับเทศกาลลอยกระทงของประสานมิตรโพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ระบุว่า หากแฟนหรือคนรักขอร่วมรักกับคุณในวันลอยกระทง พบว่าร้อยละ 70.87 ไม่ยอม ร้อยละ 16.50 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 12.63 ยอม ขณะที่ร้อยละ 75.72 เห็นว่าวัยรุ่นมีโอกาสเสียชีวิตในวันลอยกระทง ส่วนร้อยละ 17.48 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 6.80 เห็นว่าไม่มีโอกาส

วันเพ็ญ เดือน 12 ปี 2555 จึงเป็นอีกเทศกาลที่หลายหน่วยงานรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิง

หลายหน่วยงานในสังกัด ตร. วางมาตรการป้องกันอันตรายวันลอยกระทง อาทิ กองบังคับตำรวจน้ำ (บก.รน.) รับผิดชอบพื้นที่ตามแม่น้ำ ลำคลอง จุดที่ประชาชนมาลอยกระทง ทั้งท่าเรือ แพ โป๊ะ ริมแม่น้ำ ลำคลอง มีเรือสัญจรจำนวนมาก อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือมีฉกฉวยถือโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน รวมถึงการจุดพลุจนเกิดอันตราย

ก.รน.จึงดำเนินการขอความร่วมมือจากเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือไม่ให้บรรทุกของหรือผู้โดยสารหนักเกินพิกัด ไม่เสพลิงเสพลัด สุรา หรือของมีคม ไม่ใช้เรือผิดประเภท ในเวลากลางคืนเรือ

ต้องเปิดไฟ เรือต้องมีเสื้อชูชีพเท่ากับจำนวนผู้โดยสารและมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เรือต้องลดความเร็วเมื่อเข้าใกล้จุดลอยกระทง

ไม่เล่นเรือตัดหน้าเรือลำอื่นในระยะใกล้ ไม่ควรนำเรือที่มีขนาดเล็กมาเล่น ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ ผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือของกรมเจ้าท่า

ด้านประชาชน บก.รณ.แนะนำให้ลอยกระทงในสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล อย่าเบียดเสียดแย่งลงเรือ แพ โป๊ะ เพราะอาจทำให้พลิกคว่ำ การโดยสารเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือ กำชับเด็กให้ระมัดระวังคนหลอกลวง และไม่ควรใส่ของมีค่า ไม่เที่ยวตามลำพัง ไม่ควรนำเด็กเล็กหรือเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นลงเรือ ไม่ควรดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนครองสติไม่ได้เมื่อจะลงเรือหรือท่าเรือ แพ โป๊ะ

ไม่ควรใส่เสื้อผ้าแน่น (ฟิต) หรือหนา ควรใส่แบบสบายตัวถอดง่าย เพื่อป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำสามารถช่วยเหลือตัวเองไม่ให้จมน้ำ ห้ามจุดดอกไม้เพลิงเข้าไปในเรือ ท่าเรือ แพ โป๊ะ หรือกลุ่มคน

ในส่วนกลาง ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (ศรภ.บก.รณ.) ที่ บก.รณ. ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มี พล.ต.ต.บุญสืบ ไพรเถื่อน ผบก.รณ. เป็น ผอ.ศรภ.บก.รณ. เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้ กก.4 บก.รณ. ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ส่วนหน้า (ศรภ.บก.รณ.ส่วนหน้า) ที่สถานีตำรวจน้ำ 2 (บางรัก) กก.4 บก.รณ. โดยใช้กำลังพล กก.1-3 บก.รณ. และกลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ มี ผกก.4 บก.รณ. เป็น ผอ.ศรภ.บก.รณ.ทำหน้าที่ผู้ควบคุม กำกับ ดูแลและสั่งการ

ส่วนภูมิภาคตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ส่วนภูมิภาค (ศรภ.กก.บก.รณ.ส่วนภูมิภาค) ขึ้นที่ กก.5-11 บก.รณ. ให้ ผกก.เป็น ผอ.ศรภ.กก.บก.รณ. รับผิดชอบชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ

โดยมาตรการป้องกันอาชญากรรม ให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เช่น ลอบวางเพลิง ลอบวางระเบิด ลักทรัพย์ ประทุษร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย จัดกำลังสายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตรวจตราป้องกันเหตุร้ายมิให้เกิดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

มาตรการด้านการปราบปราม กวดขันจับกุมผู้ผลิต จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โดยไม่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน โดยเคร่งครัด รวมทั้งระดมกวาดล้างอาชญากรรม ขณะเดียวกัน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) กำหนดแผนป้องกันอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกการจราจรวันลอยกระทง โดยเน้นป้องกันการล่อลวงเด็กและสตรีไปเพื่อการค้ามนุษย์

โดยพบสถานการณ์ว่าในวันหยุดกระทงหนุ่มสาวมักนัดเลี้ยงสังสรรค์ตามสถานบันเทิง ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ และสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, 8, 9 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปพักผ่อน มักมีกลุ่มบุคคลฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การนำเด็กฟิการ์ หรือคนแก่มา ขอรทาน ปลอ่ยปละละเลยให้เด็กเข้าสถานบริการและนำไปสู่การละเมิดสิทธิเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์

พล.ต.ต.ชวลิต แสงวงษ์ ผบก.ปคม. จึงสั่งการให้ กก.1-6 บก.ปคม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสถาน บริการ สถานบันเทิง หอพัก คอนโดมิเนียม บ้านเช่า และแหล่งมั่วสุมต่างๆ ที่เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรม หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และให้ประสาน กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ แหล่งมั่วสุม โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ที่ บก.ปคม.ด้วยเพื่อให้วันหยุดปีนี้ไม่หลงทาง!!